

วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น.

จากการอำนวยการของ พลตรีบรรเจิด ฉางเตาปูน ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พันเอกจิรวัดน์ นาคะรัตน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง และพันโทชนพล

วงษ์สวัสดิ์ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมที่

2

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่

5

กองกำลังผาเมือง

ได้นำนโยบายการสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดจากกองทัพก เพื่อให้อำเภอที่ปฏิบัติการปลอดจากยาเสพติดและอาชญากรรม

วันที่ 8 มกราคม 2558 ทางกองร้อยทหารม้าที่ 4 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน

334 และต

ำรวจภูธรฝาง พร้อมทั้งฝ่ายปกครองอำเภอฝาง รับทราบข่าวว่า มีการลำเลียงยาบ้าเข้ามาทางตะเข็บชายแดน ด้านทิศตะวันตกเขตดอยอ่างขาง ซึ่งเป็นพื้นที่ประเทศเมียนมาร์ และประเทศไทย บ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในเวลา เวลา

18.30

น. ทางชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารม้าที่

4

จำนวน ประมาณ

8

นาย พวามีชายประมาณ

3

คน ได้เดินลักลอบเข้ามาทางแนวชายแดนไทย สองคนมีเป้สัมภาระสะพายด้านหลัง อีก

1

คนได้เดินตามหลังมีอาวุธสงครามเดินคุมทั้งสองเข้ามาในเขตไทย ทางหัวหน้าชุดได้ตะโกนให้หยุด และลดอาวุธเพราะเป็นพื้นที่ประเทศไทย แต่ทั้งสามคนได้วิ่งกระโดดลงเชิงเขา พื้นที่ในประเทศไทย ห่างจากเขตประเทศเมียนมาร์ ประมาณ

500

เมตร ชุดปฏิบัติการได้ไล่ติดตาม พบเป้สัมภาระหนึ่งใบตกอยู่ในซอกหิน พบชายอีกหนึ่งคนติดซอกหินอยู่พร้อมเป้สัมภาระติดอยู่ด้านหลัง ทหาร จึงได้จับตัวพร้อมสัมภาระ

เมื่อตรวจดูพบว่าเป้ยาบ้า ของกลุ่มขบวนการตั้งใหม่ เป้ยาบ้าที่ห่อมีตรา แอปเปิล และเลข

12

ประทับอยู่ทุกห่อ จากการตรวจสอบพบว่า ทั้งสองเป้เป้ยาบ้าเป้ละ

50,000

เม็ด รวมทั้งหมดประมาณ

100,000

เม็ด ทราบชื่อผู้ที่ขนยาบ้า ชื่อ นายจะฮา

ชาวเขาเผ่ามูเซอ ประเทศเมียนมาร์ ระบุว่าได้นำยาบ้ามาจากเมืองนากองมู ประเทศพม่า เข้ามาส่งให้กับพ่อค้า หรือนายทุนในประเทศไทย โดยไม่ทราบว่ามาส่งให้ใคร จะมีคนรู้คนเดียวที่ถือปืนเดินคุมหลังมา แต่ได้หนีออกนอกประเทศไปได้ ทางทหารได้นำยาบ้า ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝาง

เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ได้มี พ.ต.อ.สุรกิจ

ศรีมนัส ผกก.สภ.ฝาง และ พ.ต.ท.รัฐดิพงษ์

เงินกิลเจอร์ช้วย ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน

334

และทางปลัดอำเภอฝาง มาร่วมในการแถลงการณ์ในการที่ทหารจับขบวนการยาบ้าชาวต่างชาติเข้าในประเทศไทย



